

# ลุ้นแบ่งสาย 24 ทีมสุดท้าย พร้อมฟาดแข้งรอบชิงศึก

## ลูกหนัง อลิอันซ์ อยูธยา จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์

### 2016



ลุ้นแบ่งสาย 24 ทีมสุดท้าย พร้อมฟาดแข้งรอบชิงศึกลูกหนัง อลิอันซ์ อยูธยา จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์ 2016

ศึกลูกหนังเยาวชนยิ่งใหญ่แห่งปี โครงการ “อลิอันซ์ อยูธยา จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์” ประจำปี 2016 เดินทางเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วหลังจากที่ได้ 24 ยอดทีมจากทั่วประเทศฟาดแข้งเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีการจับฉลากแบ่งสายในวันนี้ เตรียมเปิดศึกดวลแข้งหาสุดยอดทีมแกร่งชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลกว่า 1.2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2559 พร้อมเดินทางค้นหาแข้งเทพไปร่วม โครงการ “อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์” ระดับเอเชีย ณ เกาะบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย และระดับโลกที่สนามอลิอันซ์ อารีน่า เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เพื่อฝึกทักษะกับทีมเยาวชนสโมสรบาเยิร์น มิวนิค ร่วมกับเยาวชนจากทั่วโลกเป็นเวลา 1 สัปดาห์เต็ม

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อลิอันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการแข่งขัน อลิอันซ์ อยูธยา จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2016 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแคมป์ฝึกทักษะฟุตบอลกับผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนสโมสรบาเยิร์น มิวนิค เยี่ยมชมและกระทบไหล่นักเตะบาเยิร์น มิวนิค อย่างใกล้ชิด พร้อมเที่ยวชมเมืองมิวนิคและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนเยาวชนกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยแคมป์ระดับเอเชีย ณ บาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยจะคัดเลือกเยาวชนไทยทั้งหมด 8 คน ซึ่งปีนี้มีคุณสมบัติพิเศษเป็นอย่างมาก เพราะ ได้รับเกียรติจาก “โจวานนี่ เอลแบร์” อดีตกองหน้าบาเยิร์น มิวนิค ที่จะมาร่วมฝึกซ้อมและแบ่งปันประสบการณ์กับเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบอย่างใกล้ชิดถึงในแคมป์ จากนั้น โค้ชเยาวชนบาเยิร์นมิวนิค จะเป็นผู้คัดเลือกเยาวชนไทย 4 คนสุดท้าย ที่จะได้เข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลในแคมป์ระดับโลกกับทีมสโมสร “เสือใต้” ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ในเดือนสิงหาคม

สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ผ่านมา จัดขึ้นครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการเปิดเวทีสำหรับเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตบอลให้ “กล้าคว้าโอกาส” ที่จะทำตามฝันและโชว์ฝีเท้าเพื่อให้ได้รับคัดเลือก ซึ่งทุกนัดที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเข้มข้น เยาวชนทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ทำให้การแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุก

สนาม จนถึงตอนนี้เราได้ 24 ทีมสุดท้ายมาแข่งขันกันที่กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจับฉลากแบ่งสายในวันนี้ ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2559 ต่อไป โดยเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุกเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแน่นอน

ด้าน น.ท.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน “ทางทีมคณะกรรมการคัดเลือกทุกคนล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในแง่ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยในการตัดสินและคัดเลือก สิ่งสำคัญที่เราจะพิจารณาตัดสิน คือ เบสิค เทคนิค ได้แก่ ความสามารถในการเลี้ยง ส่ง โหม่ง ยิง รวมทั้งการคอนโทรลลูก นอกจากนั้น ยังต้องมีไหวพริบปฏิภาณ เพื่อเอาตัวรอดในสนาม หรือเหลี่ยมฟุตบอล เพื่อให้มั่นใจว่า เราได้ตัวแทนเยาวชนไทยที่มีฝีเท้าครบเครื่อง เข้าร่วมโครงการออลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ ทั้งในระดับเอเชีย และในระดับโลกที่ประเทศเยอรมนี สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งอย่างแน่นอน”

สำหรับ 24 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่

- ตัวแทน กทม. ได้แก่ อัสสัมชัญธนบุรี, สอนกุลหลาบวิทยาลัย, วิทยาลัยพัฒนวิชาการราชดำเนิน ธนบุรี และสุรศักดิ์มนตรี
- ตัวแทนจากภาคใต้ ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี, กระบี่, นครศรีธรรมราช และสงขลา
- ตัวแทนจากภาคกลาง ประกอบไปด้วย จ.กาญจนบุรี, จ.ราชบุรี, จ.อ่างทอง และจ.ชัยนาท
- ตัวแทนจากภาคเหนือ ประกอบไปด้วย นครสวรรค์, เชียงใหม่, น่าน, เชียงราย
- ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นครพนม, นครราชสีมา, ขอนแก่น และ ร้อยเอ็ด
- ตัวแทนภาคตะวันออก ประกอบด้วย ระยอง, นนทบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี

สำหรับคู่ชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามเทพหัสดิน ซึ่งนอกจากจะได้ทีมชนะเลิศคว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลแล้ว ยังจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะเยาวชนผู้มีความสามารถโดดเด่นที่สุด จำนวน 8 คน เพื่อไปร่วม โครงการ”ออลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์” ในระดับเอเชีย ณ บาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย และจะคัดเลือก 4 คน สุดท้ายเพื่อร่วมแคมป์ในระดับโลกที่สนามออลิอันซ์ อารีน่า เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีต่อไป